



UNITY HOPE
POPE FRANCIS SINGAPORE 2024



**Hàng ngàn người
chào đón Đức
Thánh Cha khi ngài
đến Timor Leste**

Thanh Quảng sdb
(Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Đức Thánh Cha đã đến Dili, thủ đô của Timor Leste, bắt đầu chặng dừng chân thứ ba trong Chuyến tông du đến Châu Á và Châu Đại Dương và được hàng ngàn người reo hò chào đón.

Sau khi kết thúc chuyến thăm kéo dài bốn ngày ở Papua New Guinea, Đức Thánh Cha đã đến Timor Leste vào thứ Hai (9/9/2024), quốc gia duy nhất trong chuyến tông du lần này mà đa số dân chúng là người Công giáo.

Máy bay của Thánh Cha, do Air Niugini thuê, đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Tổng Thống Nicolau Lobato của thủ đô Dili lúc 2:20 chiều giờ địa phương sau chuyến bay kéo dài 3 tiếng rưỡi từ Port Moresby.

Đứng chờ trên đường băng là Tổng thống Timor José Manuel Ramos-Horta và Thủ tướng Xanana Gusmao, cùng với các phái đoàn và 14 người trong trang phục truyền thống đại diện cho 14 thành phố của đất nước, và được hai cô gái tặng ĐTC một chiếc khăn truyền thống của Timor.



Dân chúng đứng trên đường từ phi trường đến Tòa Sứ thần

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô rời sân bay trên xe Popemobile để đến Tòa Sứ thần Tòa thánh ở Dili, nơi ngài sẽ nghỉ ngơi trước khi đến Dinh Tổng thống để tham dự lễ chào đón và có bài phát biểu chính thức đầu tiên trước chính quyền Timor Leste.

Trên đường về Tòa Sứ thần, đám đông dân chúng xếp hàng dọc theo các con đường để chào đón ngài và vẫy cờ trắng và vàng của Vatican.



Vị giáo Hoàng thứ hai đến thăm Timor Leste

Đức Phanxicô là Giáo hoàng thứ hai đến thăm Timor Leste, sau Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã đến đó vào ngày 12 tháng 10 năm 1989 trong thời kỳ Indonesia chiếm đóng và là người đầu tiên kể từ khi đảo quốc châu Á này giành lại độc lập từ Indonesia vào năm 2002.

Chủ đề của chuyến thăm

Chủ đề chính của chuyến thăm, "Chớ gì đức tin của bạn là văn hóa cho bạn", nhấn mạnh tới tầm quan trọng liên tục của đức tin Công giáo đối với người dân Timor, những người được Giáo hội tích cực hỗ trợ trong cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi sự cai trị của Indonesia.

Một trong những điểm nhấn của chuyến viếng thăm này là Thánh lễ tại Tacis Tolu Esplanade, ở Dili vào ngày 10 tháng 9, dự kiến có khoảng 700.000 người tham dự, thu hút nhiều người tới từ các nước láng giềng như Indonesia và Úc châu.

Trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 11 tháng 9, ĐTC sẽ thăm các trẻ em khuyết tật, phát biểu trước các giáo sĩ địa phương, gặp gỡ các tu sĩ Dòng Tên đồng môn và vào ngày cuối cùng gặp gỡ khoảng 4.000 thanh thiếu niên Timor.

